

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยืนยันการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัท ทีแอลที คอลล์เซ็นเตอร์ จำกัด ที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาของ บริษัท กรีน แคร่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท มี พรีเม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, และบริษัท พราวฟ้า พาวเวอร์ จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ เป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรียน ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือ กลุ่มปราจีนเข้มแข็ง จ.ปราจีนบุรี ที่ ปจ. ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เลขรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ ๑๔๙๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน สภ.สระบัว ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ ๐๐๔๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ภาพเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. ภาพการถ่ายทอดสดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมระหว่าง วันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ พวกเรากลุ่มปราจีนเข้มแข็งได้ยื่นหนังสือถึงท่านประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง **ขอคัดค้านและขอให้ยุติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมของบริษัท กรีน แคร่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท มี พรีเม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, และบริษัท พราวฟ้า พาวเวอร์ จำกัด ทั้ง ๓ โครงการ ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์** เนื่องจากทั้ง ๓ บริษัท และบริษัท ทีแอลที คอลล์เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้วยความมิชอบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยใช้เวลาในการชี้แจง ๒ ชั่วโมง แต่ได้ผลการรับฟังความคิดเห็น ๓ โครงการ นอกจากนี้ พวกเรายังขอให้ท่านทบทวนการพิจารณารายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ใหม่ ให้มีความละเอียดและรอบคอบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นประกาศที่มีความผิดพลาดและขัดกับระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในคราวนั้นพวกเราได้รับรวบรวมรายชื่อ ๑,๗๓๒ รายชื่อ ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วย

หลังจากการยื่นหนังสือครั้งดังกล่าว พวกเราพบกลุ่มบุคคลไม่ทราบที่มาลงพื้นที่เดินตามบ้านเรือนของประชาชนกล่าว โดยบ้างก็อ้างตนว่ามาจากหน่วยงานส่วนกลาง บ้างก็อ้างตนว่ามาจากหน่วยงานดูแล

สิ่งแวดล้อม เดินพูดโน้มน้าวชาวบ้านว่าจะมาช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและขอให้ชาวบ้านลงลายมือชื่อ จึงทำให้ชาวบ้านหลายรายหลงเชื่อและลงลายมือชื่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ พวกเราจึงมีความกังวลว่ากลุ่มคนดังกล่าวอาจจะนำลายมือชื่อเพื่อนของพวกเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยอาจนำรายชื่อไปใช้ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้นหรือนำไปใช้สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เพื่อนของพวกเราบางส่วนจึงเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

วันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ บริษัท กรีน แคร้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด, บริษัท มี พรีเม เอ็นเนอร์ยี จำกัด และบริษัท พรราวฟ้า พาวเวอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท ทีแอลที คอลซัลแตนส์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมของทั้ง ๓ บริษัท เป็นครั้งที่ ๒ โดยจัดขึ้น ณ บริเวณถนนในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ ซึ่งอยู่ติดกับป่าหญ้าแห้ง รกร้าง เปลี่ยว และเป็นสถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็นทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย

ช่วงเช้าของวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ พวกเรามากกว่า ๓๐๐ คน เดินทางไปรวมตัวกันที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ เพื่อที่จะขอเข้าร่วมเวทีประชุมด้วย แต่พวกเรากลับพบกลุ่มชายฉกรรจ์สวมชุดดำ สวมหมวกและสวมหน้ากากปิดบังใบหน้า กว่า ๕๐ คน และพบบุคคลซึ่งระบุตนว่าเป็นผู้ประสานของโครงการพยายามสกัดและกีดกันไม่ให้พวกเราเข้าร่วมประชุม โดยกลุ่มคนเหล่านั้นกล่าวอ้างว่า ไม่อนุญาตให้พวกเราเข้าร่วมประชุมเนื่องจากพวกเราถือป้ายคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓)

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการเจรจาของคุณพงศธร ศรีเพชรรินทร์ ส.ส. พรรคก้าวไกล กับผู้กำกับ สภ. สระบัว จนกระทั่งตำรวจอนุญาตให้พวกเรานำป้ายข้อความแสดงจุดยืนคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมผ่านเข้าไปในจุดแรกได้ แต่ทว่าเมื่อพวกเราเดินไปเกือบจะถึงสถานที่จัดประชุมซึ่งมีระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร พวกเรากลับพบว่ามีชายชุดดำอีกกลุ่มหนึ่งยืนตั้งแถวหน้ากระดาน จำนวน ๒ แถว และพบรถยนต์จอดกีดขวางปิดช่องทางการจราจรบนท้องถนนเพื่อไม่ให้พวกเราเดินผ่าน พวกเราพยายามเจรจากรณีเป็นครั้งที่ ๒ แต่ปรากฏว่าในการเจรจารอบนี้ ทีมงานของบริษัทยืนยันว่า พวกเราไม่สามารถนำป้ายข้อความคัดค้านเข้าร่วมประชุมได้ และอนุญาตให้พวกเราเข้าร่วมประชุมได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้น พร้อมทั้งยังกล่าวว่า “บริษัทไม่รับฟังความเห็นต่าง, มีคำสั่งจากเบื้องบนมาว่าไม่ให้เอาป้ายเข้า” ดังนั้น เมื่อพวกเราเห็นเป็นเช่นนี้พวกเราจึงถอยร่นไปปักหลักแสดงความคิดเห็นด้วยความสงบและอหิงสาบริเวณหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ แทน

กลุ่มชายฉกรรจ์ชุดดำส่วนหนึ่งทำหน้าที่ยืนตรวจการค้นควบคุมการเข้า-ออก โดยแบ่งเป็นจุดตรวจต่าง ๆ หลายจุด ทั้งจุดตรวจคันรถและจุดตรวจคันตัว ซึ่งในจุดตรวจต่าง ๆ เหล่านี้พวกเราพบเห็นการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยพวกเราพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมที่ผู้นำส่วนท้องถิ่น (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นผู้จัดหาหมู่บ้านละ ๒๐ คน ไม่ถูกปฏิบัติอย่างพวกเรา พวกเขาเพียงให้กลุ่มชายฉกรรจ์ชุดดำตรวจสอบใบหน้าก็สามารถ

ผ่านจุดคัดกรองไปอย่างง่าย ในขณะที่ฝั่งของพวกเรา พวกเขาตรวจค้นตัว ตรวจค้นกระเป๋า และตรวจค้นสัมภาระของพวกเราอย่างละเอียด ซึ่งแม้กระทั่งป้ายคัดค้านที่เขียนด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ ชายฉกรรจ์เหล่านี้ก็ห้ามไม่ให้พวกเรานำผ่านเข้าไป

ทั้งนี้ ในขณะที่เดียวกันกับที่พวกเราถอยออกมาประชุมเวทีชุมชนที่บริเวณหน้านิคมฯ โยเทค เพื่อนของพวกเราประมาณ ๕ คน ที่จำยอมปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัทเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อนของพวกเราพบเห็นความไม่ชอบธรรมและการบิดเบือนการแสดงความคิดเห็นในเวทีประชุมหลายประการ (๑) ในขณะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อนของเราบางรายมีการเขียนกำกับว่า “ไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ” แต่กลับพบว่าทีมงานและ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทแอบใช้ปากกาลบคำผิดลบข้อความแสดงความคิดเห็นออก ทั้งนี้ พวกเขาบอกว่าห้ามกรอกข้อความใด ๆ นอกเหนือจากรูปแบบที่บริษัทกำหนดทั้งสิ้น หากกรอกจะถูกควบคุมตัวให้ออกจากที่ประชุมทันที ทำให้เพื่อนของเราบางรายถูกชายชุดดำกดดันให้ออกจากที่ประชุมด้วย (๒) ในระหว่างที่เพื่อนของพวกเราแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม จะมีชายฉกรรจ์ชุดดำยืนประกบด้านหลังอยู่ตลอด ภาพราวกับตำรวจยืนควบคุมตัวผู้ต้องหา ทั้งนี้ ถ้าหากเพื่อนของพวกเราแสดงความคิดเห็นเชิงคัดค้านชายชุดดำก็จะยิ่งเดินเข้ามาประชิดตัวทางด้านหลังเพิ่มมากขึ้น (๓) บริษัทและบริษัทที่ปรึกษาที่ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น จำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพวกเรา บริษัท อนุญาตให้พวกเราพูดแสดงความคิดเห็นได้เพียง ๓ นาทีเท่านั้น ทั้งยังห้ามไม่ให้พวกเราตบมือ ห้ามไม่ให้เพื่อนเราขอความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน ห้ามไม่ให้พวกเราส่งเสียงแสดงความรู้สึกยินดี-ยินร้าย (๔) ภาพบรรยากาศที่ประชุมคล้ายกับอยู่ในสนามรมมิโซอยู่ในพื้นที่เปิดกว้างเตรียมพร้อมสำหรับการรับฟังความเห็น เนื่องจากจะมีกลุ่มชายชุดดำยืนกระจายตัวทั่วบริเวณพื้นที่จัดงาน มีโล่ปราบการจลาจล มีรถน้ำ ๒ คัน คล้ายกับการเตรียมพร้อมฉีดใส่กลุ่มผู้แสดงความคิดเห็นต่าง (ผู้คัดค้านโครงการ) ทั้งยังมีการเตรียมกำลังตำรวจไว้ที่ อบต.ลาดตะเคียนกว่า ๑ กองร้อย

ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) ข้อ ๑๓ ระบุว่า “ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตดำเนินการจัดเวทีรับฟังความเห็น ดังต่อไปนี้...(๒) จัดเตรียมสถานที่จัดเวทีให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น...(๓) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นและเหตุผลประกอบอย่างเท่าเทียม” และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนความว่า “การดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ...” ดังนั้น การจัดเวทีรับฟังความเห็นประกอบการขออนุญาตประกอบ

กิจการที่ทั้ง ๓ บริษัท จัดประชุมมาแล้วทั้งสิ้นล้วนไม่มีความชอบธรรม เนื่องจากไม่มีการรับฟังความเห็นอย่างจริงจัง เปิดกว้าง และเท่าเทียม อีกทั้งยังมีการละเมิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนของเรา

ในการนี้ พวกเรา “กลุ่มปราจีนเข้มแข็ง” ขอยืนยันว่า การจัดเวทีรับฟังความเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับการศึกษารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ของโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมของบริษัท กรีน แคร้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท มี พรีเม เอ็นเนอร์ยี จำกัด, และบริษัท พรราวฟ้า พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งจัดดำเนินการจัดทำโดยบริษัท ทีแอลที คอลซัลแดนส์ จำกัด เป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานและท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่านจะช่วยพวกเรารักษาสีทิวทัศน์ตามรัฐธรรมนูญ และช่วยให้พวกเราได้มีสิทธิมีเสียงสามารถปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้ ทั้งนี้ ในการตรวจสอบมีผลการดำเนินการประการใด ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งผลการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรมายังตัวแทนกลุ่มของเราด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสุนทร คมคาย)

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.....
(นายเฉลิมชัย กล้าหาญ)

ตัวแทนกลุ่มปราจีนเข้มแข็ง

ผู้ประสานงาน :

นายสุนทร คมคาย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๘๙๕-๗๙๗๘

นายเฉลิมชัย กล้าหาญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๒๔๕-๔๕๘๒

ที่อยู่ ๔๘๑ ม.๑ ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี